

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๐๘



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานสถานะการใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช., ประธาน-คตร.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงบประมาณได้รายงานสถานะการใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับรายการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ และเห็นควรกำหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติว่า

๑. รับทราบรายงานสถานะการใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามที่สำนักงบประมาณรายงาน

๒. เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ดังนี้

๒.๑ ให้หน่วยงานที่จะขอรับการจัดสรรงบกลางฯ พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานมาดำเนินการในโอกาสแรกก่อน หากไม่เพียงพอจึงเสนอขอรับการสนับสนุนงบกลางฯ เพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมของการใช้จ่ายอย่างแท้จริง

๒.๒ หากหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบกลางฯ แล้ว ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณนั้น ๆ และไม่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี ให้หน่วยงานนั้น ๆ ปรับแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป

๒.๓ การเสนอขอรับการจัดสรรงบกลางฯ หน่วยงานต้องมีแผนการใช้จ่ายเงินงบกลางที่ชัดเจนและมีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันที หากเป็นงบลงทุนจะต้องสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เมื่อได้รับการอนุมัติจัดสรร รวมทั้งสามารถก่อนหักผูกพันได้ทันภายใน ๒ เดือนหลังจากได้รับอนุมัติจัดสรร เร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายเงินตามสัญญาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒.๔ กรณีหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบกลางฯ และดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายผลผลิต โครงการหรือรายการ และ/หรือจากการจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว และมีเงินเหลือจ่ายให้รับนำส่งคืนสำนักงบประมาณทั้งจำนวนในโอกาสแรก หากมีความจำเป็นต้องนำไปใช้จ่ายในรายการอื่น ก็ให้หน่วยงานเสนอขอรับการจัดสรรงบกลางฯ ใหม่ ตามขั้นตอนปกติต่อไป

๒.๕ มอบหมายให้สำนักงบประมาณประสานส่วนราชการที่ได้รับอนุมัติกรอบวงเงินแล้ว ก่อนวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ แต่ยังไม่ได้ออกใบแจ้งการจ่าย ว่ายังมีความจำเป็นต้องดำเนินรายการดังกล่าวอยู่หรือไม่ เป็นเงินจำนวนเท่าใด หากไม่สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณรายการดังกล่าวได้ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้ส่วนราชการยกเลิกรายการและวงเงินที่ได้รับการอนุมัติหลักการนั้น และหากมีความจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว ก็ให้ส่วนราชการเสนอขออนุมัติหลักการจากนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแล้วแต่กรณีอีกครั้งหนึ่งต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี